

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác tháng 4 năm 2023

Căn cứ Chương trình Công tác năm 2023 và Chương trình công tác Quý II năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên; Xét đề nghị của các cơ quan, đơn vị của thị xã. Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Chương trình Công tác tháng 4 năm 2023 như sau:

STT	Ngày, tháng	Nội dung công việc	Cơ quan tham mưu	Cơ quan phối hợp
1	01-9	Chỉ đạo thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 đối với các đơn vị dự toán thụ hưởng ngân sách	Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		- Phối hợp tiếp nhận Trung tâm Y tế Duy Tiên từ Sở Y tế về UBND thị xã quản lý theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh <i>(Trong tháng 4: Sau khi có chỉ đạo, hướng dẫn của UBND)</i> - Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2023-2025 <i>(Trong tháng 4)</i>	Nội vụ	Các cơ quan, đơn vị liên quan
		Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường đầu tư xây dựng theo tiêu chí đô thị loại III; UBND các xã đầu tư xây dựng theo tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu	Phòng Quản lý đô thị thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND xã, Chủ đầu tư
		- Chỉ đạo tập trung chăm sóc lúa vụ Xuân; theo dõi các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp. - Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Chuyên Ngoại, Trác Văn hoàn thiện các quy trình, thủ tục, hồ sơ, trình tự theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. - UBND các xã, phường, các tổ chức, cá nhân có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt ý tưởng hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để trình các cấp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022.	Phòng Kinh tế thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		- Hướng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường. - Chỉ đạo kiểm tra tiến độ việc thực hiện Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường	Phòng TN&MT thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường

	<p>của thị xã giai đoạn 2020-2030.</p> <p>- Chỉ đạo thực hiện công tác cấp GCNQSD đất cho đối tượng hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã theo quy định.</p>		
	<p>Chỉ đạo việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã, phường: Duy Hải, Tiên Nội, Tiên Ngoại, Yên Nam, Mộc Nam, Chuyên Ngoại, Trác Văn, Hòa Mạc, Yên Bắc, Bạch Thượng, Đồng Văn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và việc cấp GCNQSD đất (trong tháng 4)</p>	Thanh tra thị xã	Các cơ quan, đơn vị liên quan; các xã, phường: Duy Hải, Tiên Nội, Tiên Ngoại, Yên Nam, Mộc Nam, Chuyên Ngoại, Trác Văn, Hòa Mạc, Yên Bắc, Bạch Thượng, Đồng Văn
	<p>Chỉ đạo tổ chức Tháng An toàn VSLĐ và PCCN lần thứ 07 năm 2023.</p> <p>Ban hành kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2023 và kế hoạch kỷ niệm 76 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2023).</p>	Phòng Lao động – TB&XH	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
	<p>- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 47 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh</p> <p>- Chỉ đạo triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (<i>thực hiện trong tháng</i>)</p>	Phòng Văn hóa và TT thị xã	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã, các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
	<p>Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tổ chức các kỳ thi, hội thi đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao.</p>	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Các trường THCS, Tiểu học&THCS trên địa bàn.
	<p>Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; Chỉ đạo công tác đảm bảo ATTP trong tháng hành động về ATTP</p>	Phòng Y tế thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, TT
10-16	<p>Chỉ đạo tổ chức đăng ký, khám sức khỏe tuyển sinh quân sự năm 2023; đăng ký tuổi 17 cho nam thanh niên sinh năm 2006, phúc tra đăng ký quân nhân dự bị hạng 1,2.</p>	Ban CHQS thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
	<p>Chỉ đạo, Hướng dẫn tổ chức lễ Phục sinh năm 2023</p>	Phòng Nội vụ thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
	<p>Ban Tuyển sinh quân sự thị xã chỉ đạo tổ chức đăng ký, khám sức khỏe tuyển sinh quân sự năm 2023. Đăng ký tuổi 17 cho nam thanh niên sinh năm 2006, phúc tra đăng ký</p>	Ban Chỉ huy quân sự thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường

		quân nhân dự bị hạng 1,2, phương tiện kỹ thuật.		
		- Chỉ đạo các xã hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xã xây dựng xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí mới.	Phòng Kinh tế thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		- Thực hiện công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.	Phòng Quản lý đô thị thị xã	Các cơ quan, đơn vị liên quan UBND các xã, phường,
		Chỉ đạo việc thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự án: Nâng cấp, cải tạo trường mầm non phường Đồng Văn; Xây dựng nhà lớp học 9 phòng trường Tiểu học và THCS xã Tiên Ngoại.	Thanh tra thị xã	Các cơ quan, đơn vị liên quan; các xã, phường: Đồng Văn, Tiên Ngoại
		Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở	Phòng Tư pháp	Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường
		Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè	Phòng Y tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan
3	17-23	- Đôn đốc, hướng dẫn các xã phường tổ chức nghiệm thu cấp các mô hình phát triển sản xuất được hỗ trợ theo các chương trình của tỉnh, thị xã. - Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân 2023; kiểm tra, nắm bắt tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm	Phòng Kinh tế thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		Lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các khu vực phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đề xuất dự án các khu đô thị, khu nhà ở.	Phòng Quản lý đô thị thị xã	Các cơ quan liên quan
		Ban hành Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức Lễ hội chùa Đọi Sơn năm 2023.	Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã	Các cơ quan, đơn vị liên quan
		Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo một số xã, phường giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và những vụ việc phức tạp tại một số xã, phường.	Thanh tra thị xã	Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường
		Chỉ đạo Kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực: Y tế học đường; Vệ sinh lao động; Bếp ăn tập thể tại các Trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn	Phòng Y tế thị xã	Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan; UBND các xã, phường
		Ban Chỉ đạo 49 của thị xã hướng dẫn, đôn đốc Hội đồng chính sách các xã, phường xét	Ban Chỉ huy quân sự thị xã	UBND, Hội đồng chính sách và Ban

		duyet hồ sơ còn tồn sót theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.		CHQS các xã, phường
4	24-30	Chỉ đạo việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.	Phòng Quản lý đô thị thị xã	Các cơ quan liên quan; UBND các xã, phường
		Ban hành Tiêu chí thi đua và phương thức đánh giá, bình xét khen thưởng năm 2023	Phòng Nội vụ thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “mỗi xã một sản phẩm OCOP” thị xã Duy Tiên năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt ý tưởng - Chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường đăng ký vắc xin và tiêm phòng bổ sung tháng 5	Phòng Kinh tế thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		Chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và những vụ việc phức tạp trên địa bàn; Kiểm tra, xác minh giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh khác (nếu có)	Thanh tra thị xã	Các cơ quan, đơn vị liên quan
		Chỉ đạo tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thị xã.	Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi Ủy ban nhân dân thị xã sẽ thông báo sau. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị **đăng ký lịch công tác tháng 5 năm 2023 trước ngày 20 tháng 4 năm 2023**./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND thị xã (chỉ đạo);
- Phó 2 ban của HĐND thị xã (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (để thực hiện);
- UBND các xã, phường (để thực hiện);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thanh Bình